

๑๖

★ **บักคูโยนถามโค้งเรื่องไขก๊อก**

ความลับหน้าเรื่องนี้ เมื่อเวลา 05.45 น. วันที่ 2 ธ.ค. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รมช.กลาโหม ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบปัญหาการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ ว่า "ต้องไปบอกเขาสิทุกอย่างต้องว่าไปตามขั้นตอนเขาคิดเป็น แต่บางคนคิดไม่เป็น กฎหมายยังไม่รับเลย อันนี้เขาคิดเองได้ให้เขาตรวจสอบผมไม่ได้ไปห้ามสักอัน การตรวจสอบมีขั้นมีตอนแล้วไปเปรียบเทียบกับอีกคดีคดีนั้นมันขั้นตอนหรือไม่ เมื่อมีขั้นตอนแล้วทำไมไม่ให้เรื่องนี้มีขั้นตอนบ้าง" เมื่อถามว่าแสดงว่าควรวรอให้ผลสอบออกมาก่อน พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าแล้วแต่เขา มันอยู่ที่การพิจารณาของเขา

★ **ข้อนสือออกแล้วกระทบอะไร**

เมื่อถามว่า หาก พล.อ.อุดมเดชลาออกจะกระทบรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่ากระทบอะไรล่ะ เมื่อถามย้ำว่าดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจึงจะเขี่ยคสช. พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าแล้วจะไปเขี่ยให้เขาทำไม ไม่มีปัญหา คสช. มีกองทัพ 4 กองทัพ หอหรือไม่เมื่อถามว่าไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยตลอด พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าถ้าไม่ทราบการเคลื่อนไหวในประเทศจะเป็นนายกฯ ได้อย่างไรถามแบบนี้โมโหได้ไหมแต่ไม่ได้โมโหนะ

★ **ผบ.ทบ.เข้าพบควั่นที่ทำเนียบ**

มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล หลัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเดินทางกลับจากฝรั่งเศส เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางเข้าทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ จากนั้นเวลา 10.20 น. พล.อ.ธีรชัย นาคพานิชผบ.ทบ.เดินทางเข้าพบนายกฯเป็นการควั่น โดยไม่มีกำหนดการล่วงหน้า ใช้เวลาหารือประมาณ 25 นาที ก่อนที่ พล.อ. ธีรชัยเดินทางกลับออกจากทำเนียบฯไปอย่างเร่งรีบ ไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการเข้าพบครั้งนี้ทำมากลางกระแสข่าวกดดันให้รัฐบาล และ คสช. รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยเฉพาะให้ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รมช.กลาโหม ลาออกจากตำแหน่ง

★ **"ป้อม" ชี้ ไม่ใช่เวลามาเคลื่อนไหว**

วันเดียวกันที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม กล่าวถึงแกนนำมวลชนที่พยายามออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ ว่ารัฐบาลพูดคุยไปแล้วทุกคนเข้าใจอธิบายไปหมดแล้วว่าจะยังไม่ใช้เวลาที่ จะออกมาเคลื่อนไหวขอเวลาให้รัฐบาลและคสช.ทำงานก่อน ใครออกมาตอนนี้เหมือนเป็นคนที่ทำให้หนทางไม่เรียบร้อย เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาล และ คสช. ขอฝากสื่อมวลชนให้ช่วย คสช.และรัฐบาลด้วย หาก รัฐบาลทำงานเสร็จเรียบร้อย พวกคุณจะสู้กันอย่างไร ในทางการเมืองก็สู้กันไปเลย จะทำอะไรก็ทำไป

★ **ยัน รมช.กท.-ผบ.ทบ.ไม่ได้ขัดแย้ง**

เมื่อถามว่า รัฐบาลและ คสช. รวมทั้งกองทัพ ยังคงมีความเป็นเอกภาพหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ความสัมพันธ์ยังดี ไม่มีใครโกรธใคร ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.อุดมเดช กับ พล.อ.ธีรชัยนั้น คิดว่าไม่มีอะไร ทั้ง 2 คนไม่ได้ขัดแย้งกัน เพราะ เขาทำงานจนเกษียณแล้วคงไม่โกรธเคืองอะไรกันหรอก ทั้ง 2 คนเป็นลูกน้องคนมาก่อน และก็รักทั้งคู่ แต่การทำงานอาจมีบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง ทุกอย่างต้องเป็นไปตามนโยบายของ นายกฯ ตอนนี้ประเทศกำลังเดินไปในทิศทางที่ดี

★ **ตอกสือเขียนเองเออเอง**

เมื่อถามว่า ได้ให้กำลังใจ พล.อ.อุดมเดชหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ต้องให้กำลังใจเขาก็รู้ว่า

เป็นอย่างไรสามารถตัดสินใจเองได้ ท่านให้กำลังใจตนเองได้ คิดว่าหนังสือพิมพ์ชอบไปพาดหัวข่าวเขียนเองเออเองทั้งนั้น เมื่อถามว่าหาก พล.อ.อุดมเดช ลาออกจะมีผลกระทบต่อรัฐบาลและคสช.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เป็นไร นายกฯท่านรู้อยู่แล้วตอบอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

★ **ก่อนสิ้นปีรัฐผลสอบราชภักดิ์**

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการอุทยานราชภักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส และให้ความยุติธรรมกับทุกคน โดยเริ่มทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังไม่ทำงานกันข้ามปี โดยจะสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนี้เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เชิญ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ได้เชิญ พล.ท.ชูชาติ สุภโส เข้ากรรมการเงินทหารบก มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขเงินทางการเงินของโครงการอุทยานราชภักดิ์แล้วเช่นกัน